

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค กิจกรรม ยกกระดับฟาร์มเกษตรกรเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม GFM - ตรวจสอบเยี่ยมสถานที่เลี้ยงสัตว์เกษตรกร/สร้างการรับรู้ กิจกรรม พัฒนาฟาร์มเกษตรกรเป็นฟาร์มมาตรฐาน GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี - ตรวจสอบเยี่ยมสถานที่เลี้ยงสัตว์เกษตรกร/สร้างการรับรู้ กิจกรรม ยกกระดับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สู่ ปศุสัตว์ OK - ตรวจสอบเยี่ยมสถานที่เนื้อสัตว์-ไชสด / สร้างการรับรู้ - ตรวจสอบสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์-ไชสด	๑. เพื่อพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม ลดรายจ่ายจากการรักษาสัตว์ป่วยจากโรคระบาดสัตว์ ๒. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นสินค้าปศุสัตว์	๑๐ ฟาร์ม ๑๐ ฟาร์ม ๕ แห่ง	ก.พ. - ก.ย.๖๖	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
๒	โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงต้นทุนต่ำเลี้ยงปศุสัตว์ กิจกรรม สร้างการรับรู้ ให้ความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์ กิจกรรม สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ กิจกรรม ตรวจสอบ/ติดตามผล	๑. เพื่อขยายพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ ๒. เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีกินตลอดปี ๓. เพื่อลดต้นทุนการผลิต ผลกำไรเพิ่มขึ้นสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ๔. ขยายผลการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อการจำหน่าย เป็นรายได้สู่ครัวเรือน	๒๐ ราย	ก.พ. - ก.ย.๖๖	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแก้ไขปัญหาสุนัขแมวจรจัดเชิงรุกสู่ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรม สร้างการรับรู้ สู่อาสาเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรม สร้างการรับรู้ การบริหารจัดการสุนัข-แมวจรจัด กิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสุนัขและแมว แบบบูรณาการ	๑. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าและบริหารจัดการสุนัข แมวจรจัด สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการรณรงค์ ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ๒. เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเอง ให้ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนรำคาญ ๓. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบองค์รวม	๑๐ ครั้ง ๑๐ ครั้ง ๑๐ ครั้ง	ก.พ. - ก.ย.๖๖	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
๔	โครงการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ กิจกรรม เตรียมความพร้อมสร้างการรับรู้บุคลากรภายในหน่วยงาน - เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน (ประชุมวางแผน) กิจกรรม เตรียมความพร้อมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน - เผยแพร่ข่าวสารเรื่อง โรคระบาด ผ่านผู้นำท้องถิ่น/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - แจ้งช่องทางกรณีสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติ กิจกรรม เข้มงวดการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ กิจกรรม เฝ้าระวังและป้องกันโรคเชิงรุก - เจ้าหน้าที่เข้าตรวจกรณีพบสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติ - ส่งเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์โรค	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมในการรับมือ ควบคุมโรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำในสัตว์อย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๓. เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากการระบาดของโรคสัตว์อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ เกษตรกรได้รับผลกำไรจากการเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืนและมั่นคงในอาชีพ	๑ ครั้ง ๑๐ ครั้ง	ก.พ. - ก.ย.๖๖	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี